



(กสม. แลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 9/2568)

**กสม. ชี้กรณีการเคหะฯ ปรับปรุงแฟลตดินแดงโดยเรียกเก็บค่าบริหารจัดการในอัตราสูงขึ้น
กระทบสิทธิในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมของผู้มีรายได้น้อย
- เน้นย้ำการฝึกทหารที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือ ชื่นชมกองทัพ
ในมาตรการป้องกันการซ้อมทรมานทหารเกณฑ์**

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนายสันต์ ภัยหลิกดิ์ และนางปริดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ครั้งที่ 9/2568 โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

**1. กสม. ชี้กรณีการเคหะฯ ปรับปรุงแฟลตดินแดงโดยเรียกเก็บค่าบริหารจัดการในอัตราสูงขึ้น
กระทบสิทธิในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมของผู้มีรายได้น้อย เน้นบททวนมาตรการ**

นางปริดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนกันยายน 2566 ระบุว่า เมื่อปี 2561 การเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกร้อง) ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการระยะที่ 2 ผู้ร้องและผู้อยู่อาศัยในแฟลตดินแดง แจ้งว่าโครงการดังกล่าวกระทบต่อการครองชีพของผู้อยู่อาศัยเดิมจากการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการในอัตราที่สูง ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่จอดรถ การปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 5 หรือในอัตราที่ผู้ถูกร้องกำหนดทุก 3 ปี และมีปัญหาเรื่องความชัดเจนในการจัดการแพงการค่า ซึ่งเป็นแหล่งที่ทำกินของชุมชน จึงขอให้ตรวจสอบ

กสม. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย หลักกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรองสิทธิของบุคคลหรือชุมชนไว้ในมาตรา 41 และมาตรา 56 ได้กำหนดหน้าที่ของรัฐในการจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยความเห็นทั่วไปที่ 4 ของคณะกรรมการประจำกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) เรื่องสิทธิในที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ กำหนดว่ารัฐมีหน้าที่จัดหาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและราคาที่เหมาะสม มีความสอดคล้องกับระดับรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ควรอยู่ในระดับที่ไม่กระทบหรือเบียดบังการใช้สอยปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ และรัฐควรจัดให้มีเงินอุดหนุนเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสม

จากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้อยู่อาศัยในแฟลตดินแดงส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 63 ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป และขับรถรับจ้าง (มอเตอร์ไซด์ รถตุ๊ก แท็กซี่) รวมถึงพ่อบ้านแม่บ้าน คนว่างงาน และนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ไม่มีรายได้ประจำ เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประชาชนแฟลตดินแดง พบว่าส่วนใหญ่ มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท

ก่อนที่แฟลตดินแดงจะโอนมาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ เคยอยู่ภายใต้การดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ แฟลตดินแดงก่อสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ต่อมาการเคหะแห่งชาติ ผู้ถูกร้อง ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ จัดให้มีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ หนึ่งในพันธกิจของผู้ถูกร้อง คือ การสร้างบ้านคุณภาพที่ทุกคนเป็นเจ้าของเองได้

เมื่ออาคารแฟลตดินแดงได้โอนมาอยู่ในความดูแลของผู้ถูกร้อง ผู้ถูกร้องจึงมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูชุมชนดินแดง โดยพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้อยู่อาศัยเดิม 6,546 หน่วย และกลุ่มผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วย จึงมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าบริการจัดการเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้น ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่งผลให้ผู้เช่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากเดิมที่จ่ายเดือนละ 320 - 3,020 บาท เป็นเดือนละ 1,225 - 6,425 บาท นอกจากนี้ ผู้ถูกร้องยังกำหนดให้มีการปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 5 หรือในอัตราที่ผู้ถูกร้องกำหนดทุก 3 ปี รวมถึงได้ลดขนาดห้องจาก 42 ตารางเมตร เหลือ 33 ตารางเมตร ส่งผลให้ผู้เช่าเดิมที่มีสมาชิกในครอบครัวหลายคนต้องเช่าห้องเพิ่ม การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้เช่าเดิมเป็นอย่างมาก

กสม. เห็นว่าประชาชนแฟลตดินแดงที่เป็นผู้อยู่อาศัยเดิมควรได้รับการลดหย่อน ชดเชยหรือเยียวยาจากการที่ยินยอมให้ผู้ถูกร้องเข้าพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย จนทำให้ต้องไปอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีขนาดเล็กกว่าเดิม อีกทั้ง ผู้ถูกร้องไม่ได้ให้เวลาประชาชนแฟลตดินแดงปรับตัวเพื่อวางแผนการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย แม้ผู้ถูกร้องจะชี้แจงว่าการเก็บค่าบริการจัดการของโครงการฟื้นฟูฯ เป็นอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าบริการจัดการของคอนโดมิเนียมอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียง แต่เห็นว่าไม่สามารถนำอัตราการเรียกเก็บดังกล่าวมาเทียบเคียงกันได้ เนื่องจากแฟลตดินแดงที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของกรมประชาสงเคราะห์นั้น เป็นการจัดพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จึงมีวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ต่างกับโครงการของเอกชน ดังนั้นกรณีการเรียกเก็บค่าบริการจัดการจากผู้อยู่อาศัยเดิมในอัตราที่สูง และการปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 5 หรือในอัตราที่ผู้ถูกร้องกำหนดทุก 3 ปี จึงเป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ส่วนกรณีความชัดเจนในการจัดการแผงการค้าหรือแหล่งที่ทำกิน เห็นว่า การเคหะแห่งชาติไม่ได้ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการมีส่วนในการจัดการเกี่ยวกับแผงการค้าหรือแหล่งที่ทำกิน และในแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (ปี 2559 - 2567) ก็ได้มีการจัดทำพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับการค้าขายไว้แต่อย่างใด การทุบอาคารเดิมเพื่อสร้างอาคารใหม่ ทำให้ระหว่างการทำสัญญาซื้อขายประชาชนที่ค้าขายอยู่เดิม 746 ราย ต้องย้ายร้านค้าหรือแผงการค้าหลายครั้ง ทำให้ขาดรายได้ และกระทบต่ออาชีพแหล่งทำกินเป็นระยะเวลานาน โดยที่ผู้ถูกร้องไม่อาจสร้างความมั่นใจหรือรับประกันได้ว่าในระยะยาวจะมีแผนรองรับแผงการค้าดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกร้องควรวางแผนเกี่ยวกับแผงการค้าหรือที่ทำกิน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ดังนั้น ประเด็นการจัดการแพงการค่าหรือแหล่งที่ทำกินในพลตดินแดงของผู้ถูกรื้อ จึงเป็นการกระทำหรือ
ละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้วยเหตุผลข้างต้น กสม. ในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่
4 มีนาคม 2568 จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยัง
การเคหะแห่งชาติ ผู้ถูกรื้อ ให้ทบทวนการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่จอดรถ และการปรับเพิ่มค่าเช่า
ร้อยละ 5 หรือในอัตราที่ผู้ถูกรื้อกำหนดทุก 3 ปี โดยนำข้อมูลรายได้ของประชาชนพลตดินแดงมาเป็น
ฐานการคิดคำนวณค่าใช้จ่าย เพื่อให้เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อย และให้คำนึงถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ตามเจตนารมณ์เดิมของกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลัก รวมทั้งให้มีการศึกษาการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
ขั้นบันได เพื่อให้ประชาชนมีเวลาปรับตัว สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและวางแผนการเงินในครัวเรือน
ได้ในอนาคต และให้แก้ไขระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วยการให้เช่าโครงการเคหะชุมชนดินแดงและ
โครงการฟื้นฟูเมืองและชุมชนดินแดง พ.ศ. 2563 ข้อ 16 ให้มีการกำหนดเพดานการปรับขึ้นค่าเช่าที่ชัดเจน
โดยนำรายได้เฉลี่ยของประชาชนพลตดินแดงมาเป็นฐานการคิดคำนวณ

นอกจากนี้ให้ทบทวนและหารือร่วมกับประชาชนผู้อยู่อาศัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด
แนวทางการจัดการแพงการค่าและสถานที่ค้าขายให้มีความชัดเจน สำนวจปริมาณความต้องการสินค้าและ
บริการ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบสถานที่ค้าขายให้เข้ากับวิถีชุมชน กระจายแพงการค่า
ให้ทั่วถึงทุกอาคาร เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งอาหารของผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งกำหนด
แผนการจัดการแพงการค่าและพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับการค้าขายในแผนแม่บทโครงการฟื้นฟู

กสม. ยังมีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้คำแนะนำและกำกับดูแลการเคหะแห่งชาติ
ในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม และคำนึงถึงประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยเป็นอันดับแรก โดยในการดำเนินโครงการฟื้นฟูฯ ในระยะที่ 3 - 4 ให้การเคหะฯ คำนึงถึง
การออกแบบขนาดห้องให้เหมาะสมกับจำนวนผู้อยู่อาศัย มีความหลากหลายและเข้ากับวิถีชีวิตชุมชนโดยให้
ประชาชนผู้อยู่อาศัย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ สำนวจประชาชนพลตดินแดงที่มีความยากจน มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ โดยหา
มาตรการหรือแนวทางในการช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเสี่ยงการถูกบังคับให้ย้ายออก และ
ป้องกันปัญหาคนไร้บ้านหรือไร้ที่อยู่อาศัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการดำเนินโครงการฟื้นฟูฯ ด้วย

**2. กสม. เน้นย้ำการฝึกทหารที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือ ชื่นชม
กองทัพในมาตรการป้องกันการซ้อมทรมานทหารเกณฑ์**

นายวัสส์ ภัยหลีกี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ได้ประสานความร่วมมือกับทางกองทัพ เพื่อดำเนินงานร่วมกันในการป้องกันการทรมานและ
การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ

การกระทำที่บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประตบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม นั้น

เมื่อเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2568 คนได้รับเชิญจากกรมกำลังพลทหารบก กองทัพบกให้ร่วมรับชม นิทรรศการสร้างการรับรู้ด้านกำลังพล และมาตรการควบคุมและป้องกันการลงทัณฑ์หรือลงโทษ จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยมีพลเอก ณัฐวุฒิ นาคะนคร รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน และได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การลงโทษทางทหารภายใต้มาตรการด้านสิทธิมนุษยชน” ร่วมกับผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกรมพระธรรมนูญ และผู้แทนกรมเสมียนตรา ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก โดยพูดถึงหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในสังกัดกองทัพบกให้สามารถนำไปถ่ายทอดชี้แจง ทำความเข้าใจกับบุคคลกรในหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำว่า มาตรการการลงโทษพลทหารต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกาย ไม่ทำร้ายหรือทรมาน รวมทั้งไม่ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทหาร ทั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีที่กระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่ง ที่ 1379/2567 และกองทัพบกมีคำสั่ง ที่ 499/2567 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการลงทัณฑ์หรือลงโทษที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและแบบธรรมเนียมทหาร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก โดยได้มีการแจ้งเวียนอบรมให้ความรู้และกำชับผู้เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการลงทัณฑ์หรือลงโทษที่ขัดต่อกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนางสาวปิติกายัญญ์ สิทธิเดช และตนเอง รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย กสม. และคณะ ได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่และคณะผู้บริหารศูนย์ฝึกฯ ได้รับทราบภารกิจหน้าที่ของศูนย์ฝึกฯ แนวคิดในการจัดการฝึกและอบรมตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ตลอดจนการฝึกอบรมภายใต้มาตรการความปลอดภัยของกองทัพเรือ (NAVY - SAFETY 2025) จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทหารใหม่ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายการบริหารจัดการศูนย์ฝึกฯ ด้านกระบวนการฝึกทหารใหม่ ด้านอาคารสถานที่และสภาพทางกายภาพ และด้านการรักษาพยาบาล เพื่อประเมินมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ซึ่งโดยภาพรวมพบว่า ศูนย์ฝึกฯ ได้ดำเนินการฝึกทหารใหม่ตามมาตรการความปลอดภัยและแนวปฏิบัติที่ดี เช่น มาตรการป้องกัน โรคลมแดด (Heat Stroke) มีการแสดงธงสีต่าง ๆ เพื่อกำหนดระยะเวลาในการฝึกกลางแจ้ง การพัก การดื่มน้ำ รวมทั้งมีการฟั่นละอองน้ำช่วยคลายร้อน มีการดูแลทหารใหม่และส่งเสริมสภาพการฝึกที่ปลอดภัย มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อทหารใหม่โดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจละเมิดสิทธิ เช่น ให้คำนึงถึง

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ต้องไม่มีการลงโทษในลักษณะการทำร้ายร่างกายโดยเด็ดขาด ห้ามลงโทษชนิดถูกเนื้อตัวร่างกายของทหารใหม่ รวมทั้งงดทำทำโทษที่อันตราย ซึ่งมาตรการเหล่านี้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกฯ กองทัพเรือ ยังได้เตรียมแพทย์และพยาบาลที่พร้อมให้บริการแก่ทหารใหม่ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย มีอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น และพร้อมนำส่งไปรักษายังโรงพยาบาลใกล้เคียง

“การตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทหารใหม่ กสม. เริ่มการตรวจเยี่ยมที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือเป็นแห่งแรกตามโครงการความร่วมมือกับกองทัพในการป้องกันการทรมานและการกระทำที่ไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสีย ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมว่า ศูนย์ฝึกฯ ของกองทัพเรือได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการฝึกให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน มีการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่ครูฝึกและกำลังพล รวมทั้งมีแนวทางป้องกันการทรมานที่เข้มงวดและชัดเจน เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สมควรได้รับการส่งเสริมและขยายผลต่อไป” นายวสันต์ กล่าว

ต่อมา ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 กสม. ได้จัดกิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชน การสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมสำหรับกลุ่มครูฝึกทหารใหม่ โดยมีผู้บริหาร พร้อมครูฝึกทหารใหม่ จำนวน 50 คน เข้าร่วม ทั้งนี้ กสม. ได้ให้ข้อมูลถึงที่มาและหลักการด้านสิทธิมนุษยชน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ รวมถึงเน้นย้ำมาตรการและแนวทางในการฝึกทหารที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะในประเด็นอะไรที่ทำได้และอะไรที่ห้ามทำในการฝึกทหารใหม่ด้วย

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

7 มีนาคม 2568